

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Đại chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Báo cáo tài chính Quý III/2018 và Báo cáo tài chính Quý IV/2018 do Công ty tự lập
- Công bố giải trình của ban lãnh đạo Công ty về việc lợi nhuận trong kỳ báo cáo bị lỗ và lợi nhuận sau thuế thu thập doanh nghiệp trong kỳ thay đổi 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/03/2019 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 03 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin  
Chủ tịch HĐQT**



**Wang Le Vinh Nhan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12031/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

V/v: Giải trình về việc lợi nhuận  
trong kỳ báo cáo bị lỗ và lợi nhuận  
sau thuế thu thập doanh nghiệp trong  
kỳ thay đổi 10% so với cùng kỳ năm  
ngoái

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông của Công ty.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Địa chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02873058222

Email: [ceo@hva.group](mailto:ceo@hva.group)

Thực hiện thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin được giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Quý III/2018 và Quý IV/2018 bị lỗ và lợi nhuận sau thuế thu thập doanh nghiệp trong kỳ thay đổi 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể:

HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban Tổng Giám đốc mới đã nhiều lần có công văn yêu cầu Ban lãnh đạo cũ của Công ty thực hiện bàn giao chứng từ, hồ sơ sổ sách của công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên, Hiện nay Ban lãnh đạo Công ty vẫn chưa nhận được Bàn giao có trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

Do ban lãnh đạo cũ không bàn giao sổ sách cũng như hóa đơn tài chính nên Công ty không thể xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh cho đối tác trong khi Công ty vẫn phải phát sinh chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo mới Công ty cũng không có thông tin, tài liệu để hủy hóa đơn cũ để ban hành hóa đơn điện tử mới. Cùng với việc Ban lãnh đạo mới chưa nhận được sự Bàn giao có trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ nên Công ty không có chứng từ, tài liệu đối chiếu để xác định được tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu đầu kỳ báo cáo. Số liệu đầu kỳ hiện nay được Công ty sử dụng dựa trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc. Tuy nhiên báo cáo tài chính soát xét này cũng bị Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Trên đây là giải trình của Công ty về việc lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính Quý III/2018 và Quý IV/2018 bị lỗ và lợi nhuận sau thuế thu thập doanh nghiệp thay đổi 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website Công ty.
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vương Lê Vĩnh Nhân**